

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/CT-UBND

*Bắc Giang, ngày 05 tháng 7 năm 2016*

## **CHỈ THỊ**

### **Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em**

Trong thời gian qua, UBND tỉnh và các ngành, các địa phương đã tích cực chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, nhất là phòng, chống tai nạn đuối nước. Tuy nhiên, gần đây tại một số địa phương (*Lục Ngạn, Yên Thế, Lạng Giang, Tân Yên...*) đã xảy ra các vụ tai nạn đuối nước trẻ em, tạo sự lo lắng, bất an trong cộng đồng, đặc biệt là vụ đuối nước nghiêm trọng xảy ra tại huyện Hiệp Hòa ngày 04 tháng 7 năm 2016 làm 05 trẻ em tử vong.

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn, thương tích và tai nạn đuối nước ở trẻ em, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 1905/KH-UBND ngày 05/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn thanh niên xây dựng và phát hành rộng rãi tới các thôn, bản, tổ dân phố, các trường học tài liệu tuyên truyền về kỹ năng phòng, tránh, ứng phó với tai nạn, thương tích, nhất là tai nạn đuối nước cho trẻ em.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trước hết là các trường phổ thông rà soát nội dung chương trình giáo dục thể chất trong nhà trường, đặc biệt chú ý hướng dẫn kỹ năng bơi lội, kỹ năng phòng, tránh, ứng phó các trường hợp tai nạn, gây thương tích (cháy nổ, hỏa hoạn, bão lũ...).

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các công ty khai thác công trình thủy lợi rà soát lại hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm tại các hồ, đập, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh và áp dụng bổ sung các biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước có thể xảy ra.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo tình hình tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em. Tuyên truyền cho người dân thường xuyên quan tâm, giám sát con, em trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão; phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em và người dân.

6. Sở Giao thông - Vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của

pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, an toàn tại các bể bơi; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

#### 7. UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo việc rà soát các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa kịp thời, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão như: làm rào chắn, biển cảnh báo tại hồ nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm... Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan chức năng của huyện, UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

Chỉ đạo làm tốt công tác cứu nạn, điều trị và các biện pháp trợ giúp đối với các trường hợp trẻ em bị đuối nước, báo cáo kịp thời về Chủ tịch UBND tỉnh khi có tai nạn đuối nước trẻ em xảy ra trên địa bàn.

8. Đề nghị Tỉnh đoàn thanh niên tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn tích cực tổ chức hoạt động hè an toàn cho trẻ em; tổ chức tuyên truyền về phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em đặc biệt là tai nạn đuối nước trong các hoạt động đoàn, đội, hoạt động hè thiếu nhi, hoạt động thanh niên tình nguyện.

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, đôn đốc các ngành, các địa phương thực hiện Chỉ thị này, kịp thời tổng hợp tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước trên địa bàn báo cáo về UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Ánh Dương**